

Quy trình FWPS để xác định các học sinh cho Dịch vụ Có Năng lực Cao là gì?

Giới thiệu: Phụ huynh, thành viên cộng đồng, giáo viên, nhân viên và sinh viên có thể giới thiệu một học sinh để xem xét nhận các dịch vụ Có Năng lực Cao trong thời gian giới thiệu (hoặc, đối với các sinh viên mới đến học khu, trong vòng 10 ngày kể từ ngày ghi danh)

Đánh giá: Đánh giá bổ sung được thực hiện, nếu cần, với sự cho phép của cha mẹ / người giám hộ

Nhận định: Ủy ban Tuyển chọn Đa ngành HC của Học khu xem xét nhiều biện pháp dữ liệu của sinh viên (bao gồm các đánh giá của học khu / tiểu bang) để hoàn thiện danh tính cho các dịch vụ Có Năng lực Cao.

Thông báo: Thông báo cho gia đình về các sinh viên được xác định cho các dịch vụ bắt đầu vào năm học tiếp theo

Đồng ý: Cha mẹ / người giám hộ cung cấp sự cho phép đối với các dịch vụ HC

CogAT là gì?

- CogAT là một bài kiểm tra nhận thức trực tuyến, nhiều lựa chọn nhằm đánh giá khả năng trong ba lĩnh vực: suy luận bằng lời nói, định lượng và không gian.
- Tất cả các sinh viên được giới thiệu (có sự cho phép của phụ huynh) và tất cả học sinh lớp 2 sẽ được đánh giá bằng cách Tuyển Chọn CogAT 7.
- Thông tin thu thập được từ CogAT sẽ được sử dụng để hỗ trợ xác định những sinh viên có thể cần các dịch vụ Có Năng lực Cao.

Quy trình khiếu nại quyết định nhận dạng là gì?

Kháng cáo: Mẫu đơn kháng cáo phải được điền đầy đủ và nộp cho bộ phận HC trong thời hạn kháng cáo. Nó phải bao gồm thông tin cụ thể, mới có thể ảnh hưởng đến quyết định của hội đồng tuyển chọn.
(Các bài đánh giá tư nhân, ngoài học khu sẽ không được xem xét)

Xem xét / Đánh giá: Ủy ban tuyển chọn sẽ xem xét kháng nghị, dữ liệu của sinh viên và thông tin mới. Nếu cần, hội đồng tuyển chọn có thể tiến hành đánh giá bổ sung

Thông báo: Người nộp đơn kháng cáo sẽ được thông báo về kết quả bằng văn bản. Quyết định kháng nghị là quyết định cuối cùng và không thể bị kháng cáo.

Sự đồng ý: Phụ huynh / người giám hộ cung cấp sự cho phép đối với các dịch vụ HC nếu học sinh được xác định thông qua quy trình kháng cáo.

Con tôi có phải chuyển trường nếu tôi đồng ý với các dịch vụ của HC không?

Không - Các dịch vụ HC được cung cấp tại mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của chúng tôi.

Các loại dịch vụ nào dành cho các sinh viên trong Trường Công lập Federal Way?

Mỗi trường có một loạt các dịch vụ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- sự khác biệt, trau dồi và / hoặc tăng tốc.

Đối với các Trường Tiểu học, các dịch vụ được cung cấp trong các lớp học giáo dục phổ thông, thông qua mô hình Phân nhóm theo cụm và được nêu trong Kế hoạch Học tập của sinh viên. Các trường trung học cũng có thể cung cấp các dịch vụ thông qua các chương trình nâng cao, câu lạc bộ ngoại khóa, các cuộc thi học thuật và / hoặc hợp tác với các cơ quan bên ngoài.